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Fyrirspurn

til menntamálaráðherra um endurgreiðslubyrði námslána.

Frá Kolbrúnu Halldórsdóttur.

Á hvern hátt hyggst ríkisstjórnin nálgast það verkefni, sem getið er í stefnuyfirlýsingu
hennar, að hugað verði að lækkun endurgreiðslubyrði námslána og hvar er vinnan við fram-
kvæmdina á vegi stödd?


